




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
2 พฤศจิกายน 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
WHO SEARO สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, hfocus) - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. แสดงความยินดีกับ Ms.Saima Wazed Hossain จากบังกลาเทศหลังได้รับโหวตเลือกตั้งเป็นผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO SEARO) คนใหม่แทน ดร.ปุนาม ที่จะหมดวาระในเดือนม.ค. 67 พร้อมเชิญมาเยือนประเทศไทยเพื่อหารือแนวทางการพัฒนางานสาธารณสุขในภูมิภาค	
ของบ 1.5 แสนล้าน ผลิตหมอป่วย รพ.สต. สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผจก., เดลินิวส์, hfocus) - นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. เผยปัจจุบันแพทย์ประจำ รพ.สต. ไม่มีเลยสักแห่งเดียวเลยที่ประจำ และได้หารือกับผู้บริหาร สธ. ว่า ต้องเร่งรัดและผลิตแพทย์ให้เพียงพอกับประชาชนในชนบท คือ รพ.สต.ละ 3 คน ทั่วประเทศ รวม กทม. มีประมาณ 1 หมื่นแห่งต้องใช้แพทย์ถึง 3 หมื่นคน ใช้เงินประมาณ 1.5 แสนล้านบาท รวมถึงเร่งให้ สบข.เป็นหลักในการขับเคลื่อน สำหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว สบข.เกรงว่าจะไม่เพียงพอ ตนจึงรับปากว่าจะไปทำความเข้าใจกับสำนักงานงบประมาณ การคลัง ว่าจะเป็นประโยชน์ และลดต้นทุนการดำรงชีพของประชาชนในชนบทที่จะเข้าหาหมอได้อย่างมหาศาล สื่อที่นำเสนอ : เพจไม่ใช่หมอบ่นฯ - โพสต์แสดงความเห็น กรณี รมช.สธ.เตรียมของบ 1.5 แสนล้าน ผลิตแพทย์ 3 คน ประจำ รพ.สต.ว่า เอามาจ่ายหมอในระบบไม่ให้ลาออกดีกว่า	
การประชุมวิชาการนานาชาติ GHPEC 2023 สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, thailandplus) - นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติการศึกษาสำหรับบุคลากรสุขภาพ (Global Health Professional Education Conference: GHPEC 2023) GHPEC 2023 จัดโดยสถาบันพระบรมราชชนก โดยมี ศ.พิเศษ นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดี สบข. ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 วิทยาการและบุคลากรสุขภาพสาขาวิชาชีพต่างๆ ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และนวัตกรรมการจัดการศึกษา เพื่อจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและบริบทด้านสุขภาพของประเทศ	
ห่วงวัยรุ่นและเยาวชน ติดเชื้อเอชไอวีสูง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, สยามรัฐ, cm108, thebangkokinsight, newtv, mono29, ch7, amarintv) - นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รก.แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มเยาวชน โดยในปี 2565 คาดประมาณผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,230 คน เกือบครึ่งเป็นกลุ่มอายุระหว่าง 15-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.4 ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในระบบการรักษา ซึ่งสูงขึ้นเป็นเท่าตัวจากปี 2551 ที่ร้อยละ 9.5 นอกจากนี้ ยังพบติดเชื้อฟิซิลิส และหนองใน สูงถึง 14,534 คน สอดคล้องกับข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ปี 2562 ที่พบว่า เยาวชนมีอัตราการใช้ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุดที่มีเพศสัมพันธ์เพียงร้อยละ 80 และใช้สม่ำเสมอทุกครั้งกับแฟนและคนรักไม่ถึงร้อยละ 40 พร้อมย้ำให้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง และตรวจเอชไอวีหากมีความเสี่ยง	
อันตรายจากภัยบุหรี่ไฟฟ้าต่อสุขภาพเด็ก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, มติชน, สยามรัฐ, ผจก., แนวหน้า, ข่าวสด, mcot, cm108) - นพ.วีระวุฒิ อิมสารอายุ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และผู้ปกครองและครูอาจารย์ ช่วยกันสอดส่องดูแล สังเกตพฤติกรรมเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก เตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้า เป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงควรเข้มงวดที่บ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า	
พัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thailandplus) - นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. เผย กรม สบส. โดยกองสุขภาพ นำแนวคิดกระบวนการสุขภาพรูปแบบ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่มุ่งเน้นให้ประชาชนในหมู่บ้านดำเนินกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี ตามหลัก 3 อ. 2 ส. คือ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุราและ	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แอลกอฮอล์ มาอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ โดยในปี 2566 มีหมู่บ้านที่ผ่านการประเมินหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพรวม 57,884 หมู่บ้านจากทั้งหมด 75,086 หมู่บ้านทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี สร้างหมู่บ้านเข้มแข็ง ลดการเจ็บป่วยและการเกิดโรค พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน</p>	
<p>ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม “ผูกพันธุ์” สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., thecoverage, thailandplus, mcot) - นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รก.อธิบดีกรมวิทย์ฯ เผย กรมวิทย์ฯ สร้างระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม ผูกพันธุ์ เพื่อรายงานผลการตรวจพันธุกรรมเพื่อประเมินโอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดของผู้ป่วย นำร่องที่รพ.มหาราช จ.นครราชสีมา เป็นแห่งแรก ซึ่งผลการตรวจแล็บพันธุศาสตร์จะทำให้แพทย์ผู้รักษาสมาชิกเลือกใช้ยาหรือปรับขนาดยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากการแพ้ยา โดยผลการตรวจเพียงครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิต ซึ่งแพทย์ เกสัชกร และผู้ป่วยสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้ประโยชน์ในการรักษาต่อไปได้ ทั้งนี้ สามารถรับการตรวจได้ที่ห้องปฏิบัติการเครือข่ายของกรมวิทย์ฯ 14 แห่งทั่วประเทศ</p>	
<p>พัฒนาระบบรักษาที่บ้าน (Virtual Hospital) สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ) - พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รก.แทนอธิบดีกรมการแพทย์ เผยกรมการแพทย์ โดยรพ.ราชวิถี พัฒนาระบบการรักษาพยาบาลที่บ้าน (Virtual Hospital) ซึ่งเป็นระบบ รพ.บนโลกออนไลน์ ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและแพทย์ สามารถพูดคุยตอบโต้กันได้แบบเรียลไทม์ พร้อมด้วยบริการครบวงจร เสมือนการเข้ารพ.จริง ช่วยลดความแออัดในรพ.อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังมีบริการเจาะเลือดที่บ้าน หรือเจาะเลือดใกล้บ้าน บริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ และสำหรับผู้ป่วยในรายที่อาการคงที่ สามารถนอนพักรักษาที่บ้านแทนการนอนที่ รพ. (Home Ward) ได้อีกด้วย ซึ่งผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการของ รพ.ราชวิถี ได้จากทุกที่ ง่าย สะดวกสบาย และประหยัดเวลา</p>	
<p>รางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2566 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, อีศรา) - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ และพิจารณาตัดสินผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2566 และผู้สมควรได้รับทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2566 รวมทั้งพิจารณาการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2567 “Prince Mahidol Award Conference 2024 ในหัวข้อ : Geopolitics, Human Security and Health Equity in an Era of Polycrisis หรือ ภูมิรัฐศาสตร์ ความมั่นคงของมนุษย์ และความเสมอภาคทางสุขภาพในยุคแห่งวิกฤตการณ์หลากหลายมิติ”</p>	
<p>หมอทวีศิลป์ และหมออิทธิพร ลาอุปสมบท สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, Hfocus) - นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รักษาการแทนอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ และพล.อ.ท.นพ.อิทธิพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา โพสต์เฟซบุ๊กขอขมาลาบวช 10 วัน เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโครงการของมูลนิธิศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม ณ ดินแดนพุทธภูมิ สาธารณรัฐอินเดีย โดยมีพิธีปลงผมที่วัดราชบพิธ ในวันที่ 4 พ.ย. และพิธีบวชที่วัดไทย พุทธคยา ประเทศอินเดีย วันที่ 5 - 15 พ.ย. 2566</p>	
<p>พัฒนาระบบข้อมูลให้ทุกอย่างเป็นอัตโนมัติ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (อีศรา, ประชาไท) - นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผยทิศทางการใช้ข้อมูลสุขภาพในอนาคต เน้นพัฒนาให้ทุกกระบวนการเป็นอัตโนมัติทั้งการใช้บัตรประชาชนใบเดียวเข้ารับบริการ การขึ้นทะเบียนไปจนถึงการเบิกจ่ายเงินแก่หน่วยบริการ พร้อมประกาศยินดีเชื่อมต่อข้อมูลกับทุกหน่วยงานเพื่อร่วมขับเคลื่อนระบบสุขภาพในอนาคต</p>	